



บริษัท บีบี แอร์ เทรคคิง จำกัด

2042-2044 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02-5306455, 02-5391919 แฟกซ์ 02-530-6456

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3-0340-7002-5

สำนักงานเขตวังทองหลาง

(ฝ่ายเทศกิจ)

วันที่ 1327

วัน เดือน ปี 4 พ.ย. 2559

เวลา 10:59

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

เรื่อง หนังสือขอชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศกิจ สำนักงานงานเขตวังทองหลาง  
เรียน หัวหน้าหน่วยงานเทศกิจ สำนักงานงานเขตวังทองหลาง

เนื่องด้วยวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาเวลา 11.30 น มีคนร้ายหรือมิจฉาชีพ ชื่อ นาย สนิท และยา ได้เข้ามาที่  
บริษัท บีบีแอร์ เทรคคิง จำกัด และได้แอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกรุงเทพมหานคร และขอเก็บเงินค่าเก็บขยะประจำปี  
จำนวน 500 บาท โดยอ้างว่าไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ ทางพนักงานของบริษัท บีบีแอร์ เทรคคิง จำกัด รู้สึกแปลกใจ จึงได้โทรศัพท์  
สอบถามประสานไปยังเจ้าที่เทศกิจชื่อคุณพิทักษ์ สำนักงานงานเขตวังทองหลาง(เขตพื้นที่รับผิดชอบ) จึงทำให้ทราบว่า นาย สนิท  
และยานั้นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเป็นคนร้ายที่เข้ามาแอบอ้างเพื่อหลอกเอาเงินตามบริษัทต่างๆ

เมื่อทางเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีได้นิ่งนอนใจรีบแจ้งแก่พนักงานของบริษัท บีบีแอร์ เทรคคิง ให้ทำ  
การประวิงเวลาและหลอกล่อให้มิจฉาชีพอยู่รอนกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจจะมาถึง ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็สามารถ  
มาถึงที่เกิดเหตุและสามารถเข้าควบคุมคนร้ายได้อย่างทันด่วนที่ ถึงแม้ว่าในคอนแรกมิจฉาชีพ จะไหวตัวทันและรีบวิ่งหนีอย่างสุดแรงแต่  
เนื่องด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่เทศกิจก็สามารถเข้าควบคุมตัวคนร้ายได้สำเร็จและนำตัวไปส่งที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง  
เพื่อดำเนินคดีต่อไป ทำให้ บริษัท บีบีแอร์ เทรคคิง จำกัด ไม่เกิดความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินแต่อย่างใด

อนึ่ง การเข้าจับกุมผู้ต้องหาครั้งนี้นับได้ว่าเกิดจากปฏิภาณ ไหวพริบและความรวดเร็วในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ  
คือ คุณพิทักษ์ สำนักงานเขต วังทองหลางที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วกับพนักงานของบริษัทรวมทั้งการเข้าควบคุม  
ตัวคนร้ายหรือมิจฉาชีพได้อย่างทันด่วนที่ทำให้บริษัทฯ ไม่มีความสูญเสีย ในครั้งนี้และในครั้งต่อไปรวมถึงเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพราย  
นี้ไปกระทำการหลอกลวงผู้อื่นได้อีกในภายภาคหน้า

ดังนั้นในฐานะของผู้บริหารบริษัท บีบีแอร์ เทรคคิง จำกัด ผู้เกือบได้รับความเสียหายในเหตุการณ์ครั้งนี้ จึงขอชมเชย  
เจ้าหน้าที่พนักงานเทศกิจคือ คุณ พิทักษ์ สำนักงานเขตวังทองหลาง ในการกระทำครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้และขอให้ตั้งใจปฏิบัติ  
ภาระหน้าที่ให้ดียิ่งลักษณะเช่นนี้ตลอดไป



(นายบัณฑิต หาญทองคำ )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บีบีแอร์ เทรคคิง จำกัด